



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่อง ผลการคัดเลือกกรรมการกองทุนสวัสดิการบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากร  
ในมหาวิทยาลัย เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการกองทุนสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔  
ประกาศ ณ วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการคัดเลือกกรรมการกองทุนสวัสดิการบุคลากร  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประเภท ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือพนักงานมหาวิทยาลัย  
ประจำ สายวิชาการ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สายสนับสนุน  
และพนักงานราชการ หรือลูกจ้างประจำ ประเภทละหนึ่งคน โดยให้มีการประกาศรายชื่อและหมายเลข ในวันที่  
๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ นั้น

บัดนี้ ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครเป็นกรรมการกองทุนสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
เชียงใหม่แล้ว และมีผู้สมัครรับเลือกเท่ากับจำนวนที่กำหนด จึงทำให้ผู้สมัครดังกล่าวได้รับการคัดเลือก  
เป็นกรรมการกองทุนสวัสดิการบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยไม่ต้องมีการลงคะแนนเลือก  
ซึ่งเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากร  
ในมหาวิทยาลัย เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการกองทุนสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ.๒๕๖๔  
ประกาศ ณ วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ข้อ ๒.๔ วรรคสาม

ดังนั้น จึงขอประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรมหาวิทยาลัยที่ได้รับเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ  
กองทุนสวัสดิการบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ดังนี้

๑. กรรมการกองทุนสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประเภท ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ  
สายวิชาการ คือ อาจารย์ภัทรกมล รักสวน

๒. กรรมการกองทุนสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


ประเภท ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ  
สายสนับสนุน คือ นายอนุพงศ์ บัวเงิน

๓. กรรมการกองทุนสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
ประเภท พนักงานราชการ หรือลูกจ้างประจำ คือ นายสิทธิพงษ์ นันตา

ทั้งนี้ วาระการดำรงตำแหน่งคราวละสามปี เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๗ ตุลาคม

๒๕๖๗

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาติรี มณีโกศล)

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่